

หวัง ฉีซาน คือใคร สำคัญอย่างไร

โดย Min Sen Concept 8 กุมภาพันธ์ 2564

ความขัดแย้งของสหรัฐกับจีน ทั้งในส่วนของสงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งหลายคนให้ความสนใจกับทีมงานใหม่ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน แต่สำหรับทีมงานทางด้านจีน ไม่ค่อยมีใครทราบว่าใครทำอะไรบ้าง และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ CNN รายงานผลการหารือทางโทรศัพท์ครั้งแรกระหว่างนายแอนโทนี บลิงเคน รมต. ต่างประเทศของสหรัฐคนใหม่ และ นายหยาง เจียฉือ ที่ปรึกษาสูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของจีน ซึ่งดูเหมือนว่า จีนจะมีจุดยืนที่ไม่ยอมให้ประชาคมโลกมาวุ่นวายในประเด็นซินเจียง ทิเบต และฮ่องกง รวมถึงการเดินตามเส้นทางของระบบสังคมนิยมแบบจีน และไม่ยอมให้ใครมาหยุดการฟื้นคืนพลังของชาติจีนได้ รวมถึงกล่าวถึงจีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวันสำหรับสหรัฐ ก็ยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน และคุณค่าที่เป็นประชาธิปไตย รวมถึงกรณีของ ซินเจียง ทิเบต และฮ่องกง และสหรัฐยังต้องการให้จีนร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมา รวมถึงสหรัฐจะทำงานร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนเพื่อให้จีนรับผิดชอบในการกระทำที่คุกคามเสถียรภาพในภูมิภาค อินโดจีน โดย แปซิฟิก รวมถึงช่องแคบไต้หวัน

หลายคนอาจจะคิดว่า นาย หยาง เจียฉือ คือคนสำคัญของรัฐบาลจีน แต่ความจริงแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเงิน และการต่างประเทศตัวจริง คือ หวัง ฉีซาน ซึ่งเป็นคนสำคัญ ผู้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด

หวัง ฉีซาน เกิดในปี 1948 ที่ชิงเต่า มณฑลซานตง เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 1973 สำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northwest ที่ซีอาน เป็นที่

ยอมรับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส เคยดำรงตำแหน่งหลายด้าน โดยเป็นผู้ว่าการธนาคาร China Construction Bank รองผู้ว่าการมณฑลกลวงตง เลขานุการพรรคของไห่หนาน และผู้ว่าเมืองปักกิ่ง ที่สำคัญคือ เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบการเงินและการพาณิชย์ในยุคของ เหวิน เจียเป่า ช่วงปี 2008-2013

หวัง ฉีซาน วัย 73 ปี คือ คนสนิทที่ไว้วางใจของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มาตั้งแต่ที่พวกเขายังหนุ่ม โดยที่หวัง ฉีซาน เป็นผู้แก่กว่า สี จิ้นผิง 5 ปี และรู้จักและร่วมงานกันที่จังหวัดชานซี สมัยที่เขาทั้งคู่ถูกเนรเทศไปอยู่ในชุมชนห่างไกล และทำงานแบบแรงงานเด็ก โดยหวัง ฉีซาน เป็นผู้แนะนำหนังสือให้ สี จิ้นผิงอ่าน เขาเป็นผู้ที่ช่วยก่อตั้งกิจการวานิชธนกิจแห่งแรกของจีนกับ Morgan Stanley ในช่วงทศวรรษ 1990 ตลอดจนมีเครือข่ายสายใยการติดต่ออันกว้างขวางและทรงอิทธิพลระดับโลก และสานสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญของ Wallstreet ในสหรัฐอเมริกา ทั้ง Henry Paulson Jr. อดีตประธานของ Goldman Sachs และอดีตรัฐมนตรีคลังของสหรัฐ ในยุคประธานาธิบดี George W. Bush และเป็นผู้ที่ขอร้องให้จีนซื้อพันธบัตรสหรัฐ หลังวิกฤติ subprime ในปี 2008 ซึ่งส่งผลให้ QE ของสหรัฐประสบความสำเร็จ เพราะถ้าไม่มีเงิน และ FED พยายามคงอัตราดอกเบี้ยต่ำ จะมีปัญหาการเงินอย่างรุนแรงในสหรัฐ

เขาถูกมองแบบตะวันตกกว่าน่าจะมีปัญหากับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จากภาพที่เห็นเขาเอามือแตะหลัง ท่าน สี จิ้นผิง ในหลาย ๆ เหตุการณ์ และ นายหวัง ฉีซาน มีปัญหาสุขภาพที่สำคัญ คือ ปัญหาไตของเขา ซึ่งเขาได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตเมื่อเดือนตุลาคม 2019 เขาเองเคยถูกมหาเศรษฐีชาวจีน กั๋ว เหวินกั๋ว กล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ฉันทู้สาวกับฟาน ปิงปิง นักแสดงชาวจีนชื่อดัง ที่ถูกทางการจีนคุมตัวในข้อหา

เลี้ยงภาษี โดยก้าว เหวินกัย ต้องลี้ภัยไปอยู่นิวออร์ก หลังถูกตั้งข้อหาทุจริต

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 เขาได้รับเลือกให้เป็นรองประธานาธิบดี ในการกลับมาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในสมัยที่ 2 เขามีบทบาทสำคัญในการจัดการกับประเด็นปัญหาหนักหนาสาหัสต่าง ๆ เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบวินัย ในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตลอดช่วงเวลา 5 ปี ทำให้มีเจ้าหน้าที่กว่า 1.5 ล้านคนถูกกวาดล้างทั่วประเทศ กรณีอื้อฉาวทางการเงินภายในประเทศ และงานสำคัญในครั้งนั้น คือ การจัดการสงครามการค้ากับสหรัฐ หลังจากที่ประธานาธิบดี ทรัมป์ประกาศมาตรการขึ้นภาษีศุลกากรอย่างดุเดือดกับเหล็กกล้า และอลูมิเนียมนำเข้า ทำให้เขากลายเป็นสมาชิกสูงสุดอันดับ 6 ของพรรคคอมมิวนิสต์

และเมื่อวันที่ 29 มกราคม นี้มีการพบกับผู้นำธุรกิจของสหรัฐ และทีมงานด้วย Videoconference โดยหวัง ฉีชานมีการกล่าวถึงการพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดการเผชิญหน้าที่รุนแรง แต่จะมาด้วยความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดสถานะที่เรียกว่า win-win โดยการมองความร่วมมือ และจัดการความแตกต่างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐและจีน ที่ยั่งยืน ด้วยการที่ทั้งสองประเทศนี้เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ 1979 แม้จะมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่คงเป็นการดีที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้น เพื่อสิ่งร่วม มากกว่าการมองหาความแตกต่าง และผู้นำจีนพร้อมที่จะรอทิศทางและนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีไบเดน เพื่อที่เราจะมาช่วยกันปัญหาและจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่ค้างคาเก่า จากความขัดแย้งทางการค้า และเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาทะเลจีนใต้ ในสมัยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์

คาดว่าจะมีการหารือกับนักธุรกิจชั้นนำของยุโรป เพื่อความร่วมมือกันระหว่างจีนกับยุโรป ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และการหารือร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐกับจีน ในการประชุมครั้งหน้าในเดือนพฤษภาคม ที่สิงคโปร์ โดยมีประธาน World Economic Forum นาย Borge Brende ไปร่วมจัดการประชุมนี้ด้วย เพื่อหลบปัญหาการระบาดของ COVID-19 ในยุโรป ซึ่งเดิมคาดว่าจะจัดที่เมือง Davos ประเทศสวิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก www.minsenconcept.com